



ที่ อว ๐๖๑๗.๑๒ / ๕๕๕

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นายสุรชัย มูลสาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัสประจำตัว ๖๕๖๙๔๒๒๐๑๙ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับอนุมัติทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “กลยุทธ์การปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย เพื่อนักศึกษาจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นักศึกษา โทรศัพท์ ๐๖ ๓๒๐๒ ๕๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๖ ๗๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๐

โทรสาร ๐ ๕๕๒๖ ๗๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.ssd@psru.ac.th



แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง กลยุทธ์การปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอำเภอรัฐประศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว

ผู้วิจัย

นายสุรชัย มูลสาร
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอำเภอรัฐประศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อกลยุทธ์การปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอำเภอรัฐประศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว
3. เพื่อเสนอกลยุทธ์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในเขตอำเภอรัฐประศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว

คำชี้แจง

1.แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่ถูกนำไปทำการเปิดเผย หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใด นอกจากเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ยาเสพติด

ตอนที่ 4 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

2.ขอความกรุณาผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่านผู้เชี่ยวชาญ ช่วยพิจารณาร่างแบบสอบถามว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรของการวิจัยนี้หรือไม่ ด้วยการให้คะแนนในแต่ละข้อคำถามในระบบ IOC โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง

เกณฑ์การให้คะแนนในระบบ IOC

- 1) ให้ +1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
 - 2) ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
 - 3) ให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
5. ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น เพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์โดยการเขียนข้อเสนอแนะไว้ท้ายข้อความนั้นๆ
- ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมาในโอกาสนี้

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(IOC) ของเครื่องมือวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

กลยุทธ์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด หมายถึง แบบแผนที่ใช้ในการดำเนินการไปตามระเบียบ มีกระบวนการจัดเก็บ การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล โดยมีระบบในการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์นี้ไปเผยแพร่ข้อมูล แล้วมีการต่อยอดแนวทางต่อไปเรื่อย ๆ โดยต้องมีการจัดทำอย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการวางแผน การจัดทำมาตรการป้องกัน และควบคุมปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา รวมถึงการประเมินผล โดยต้องอาศัยแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ดี เพื่อให้ได้วิธีการและแนวทางที่ดีกว่าเดิมยิ่ง ๆ ขึ้นไป กลายเป็นวงจรในการพัฒนาการปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่นำมาใช้ในเขตอำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประกอบไปด้วย 1) แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก 2) มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 3) มาตรการการป้องกันยาเสพติด และ 4) แนวทางตามมาตรการการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ 4.1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 4.2) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 4.3) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 4.4) มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติด และ 4.5) มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการเฝ้าระวัง หมายถึง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการกำหนดแบบจำลองของการเฝ้าระวัง ประกอบด้วย 1) การจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ 2) ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติด ซึ่งอธิบายรายละเอียดความหมายได้ดังนี้

การจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การใช้หลักการบริหาร การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้แก่ ประชาชนในชุมชน ผู้นำชุมชน อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำในชุมชนที่คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือ เคารพเชื่อถือ และเป็นผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญในการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ 5 ด้าน ดังนี้

การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของภาคประชาชนทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงาน ที่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับส่วนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดตั้งองค์กรในชุมชนเพื่อนำมาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้เป็นรูปธรรม

การสร้างองค์กรชุมชนด้านโครงสร้างทางสังคม หมายถึง การป้องกันปัญหา ยาเสพติด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การคัดเลือกผู้นำที่เป็นที่เคารพเชื่อถือ มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายเรียนรู้ของชุมชน และการประสานกันระหว่างชุมชน ผู้นำชุมชน ร่วมกับฝ่ายปกครองตรวจหาสารเสพติดในชุมชนเป้าหมาย มีการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดส่งต่อเข้ารับการรักษา

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาคีเครือข่าย หมายถึง การพัฒนาการปฏิบัติของชุมชนในการป้องกันปัญหาเสพติดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ โดยการจัดทำกรอบ ขอบเขต และรูปแบบในการแก้ไขปัญหาเสพติดที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเสพติด โดยการหาแนวทางการป้องกันปัญหาเสพติดในครอบครัว การป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียน และการป้องกันปัญหาเสพติดในชุมชน ในหลากหลายวิธี

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยการประเมินสรุปผลของชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของยาเสพติดในทุก ๆ 3 เดือน และนำผลลัพธ์ไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อไป

การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน หมายถึง การจัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบล/หมู่บ้าน การจัดอบรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชน การให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับครอบครัวไปสู่ระดับชุมชน และสังคม การสร้างความเข้าใจ/ความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และการส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันแจ้งข่าวเมื่อพบปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในชุมชน

ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด แบ่งได้ ดังนี้ ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่สามารถกำหนด และควบคุมได้ ได้แก่ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องคำนึงถึงในการจัดการเกี่ยวกับ กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ รัฐบาลประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

ปัจจัยภายนอก หมายถึง การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร การปราบปรามของเจ้าหน้าที่

ปัจจัยภายใน หมายถึง จำนวนคนในแต่ละครอบครัว ทักษะคติและพฤติกรรมในการจัดการปัญหายาเสพติด บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมต่าง ๆ ปัญหาความยากจน การประกอบอาชีพ ปัญหาความแตกต่างด้านภาษา และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์ (มาตรการ) ในการปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอำเภอรัฐประเทส จังหวัดสระแก้ว หมายถึง มาตรการที่ใช้ในการดำเนินการไปตามระเบียบ โดยต้องมีมาตรการในการปฏิบัติที่อย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลานั้น ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือต้องตอบคำถามว่าเรานำมาตรการนั้น ๆ ไปใช้เพื่ออะไร (What) มาตรการของเราอยู่ที่จุดไหน (Where) และเราจะนำมาตรการนี้ไปสู่จุดนั้น ๆ ได้อย่างไร (How) เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ โดยต้องนำมาตรการนี้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่นำมาใช้ในเขตอำเภอรัฐประเทส จังหวัดสระแก้ว ประกอบไปด้วย มาตรการชุมชน มาตรการทางสังคม มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มาตรการป้องกันยาเสพติด แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ และการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

มาตรการเฝ้าระวังในครัวเรือน หมายถึง การนำไปใช้ในครอบครัว โดยการตักเตือนบุตรหลานให้รู้เท่าทันยาเสพติด การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้กับคนในครอบครัว การรับฟังชี้แจงเหตุผลของบุตรหลานเมื่อมีปัญหา การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของบุตรหลาน การสร้างกิจกรรมความอบอุ่นในครัวเรือน การกำกับเวลาเข้า-ออกบ้านของบุตรหลาน และการปกป้องลูกหลานกรณีเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

มาตรการชุมชน หมายถึง การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด การปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ การปรับปรุงระบบงานตามปัจจัยแห่งความสำเร็จในหลาย ๆ

มาตรการทางสังคม หมายถึง การดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดให้ครอบคลุมตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนานคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และเอกชน ในการดำเนินงานแบบผสมผสาน พัฒนาการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชนร่วมกัน โดยการจัดแบบแผนในการจัดตั้งกำลังประชาชนที่ช่วยกันเฝ้าระวัง ฝ้าตรวจ และสกัด กั้นยาเสพติด โดยดำเนินการบูรณาการกลไกต่างๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายแดน

มาตรการแก้ไขปัญหาเสพติด หมายถึง การปราบปราม สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่ พื้นที่ชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดน โดยการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการสืบสวน ปราบปรามยาเสพติด เพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามพื้นที่ ชายแดน

มาตรการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด หมายถึง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้เหมาะสมกับผู้เสพยาเสพติด พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการ ยุติธรรม และพัฒนาแพลตฟอร์มกระบวนการบำบัดรักษาเสพติดและการฟื้นฟู สภาพทางสังคม

อำเภออรุณประเทศ จังหวัดสระแก้ว หมายถึง อำเภอชายแดนทางด้านตะวันออกของประเทศไทย มีแนว ชายแดนติดต่อกับเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ปัจจุบัน อำเภออรุณประเทศ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็น จังหวัดที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 และเป็นอำเภอที่มีความเจริญมากกว่า อำเภอเมืองสระแก้ว

ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจงของผู้ตอบแบบสอบถาม: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าคำตอบ หรือเติมข้อความลงใน

ช่องว่างตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

คำชี้แจงสำหรับผู้เชี่ยวชาญ: โปรดพิจารณาว่าข้อความเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

ข้อ	คำถาม	ความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
1.	เพศ <input type="checkbox"/> 1. ชาย <input type="checkbox"/> 2. หญิง				

2.	อายุ <input type="checkbox"/> 1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี <input type="checkbox"/> 2. 21 – 30 ปี <input type="checkbox"/> 3. 31 – 40 ปี <input type="checkbox"/> 4. 41 – 50 ปี <input type="checkbox"/> 5. 51 – 60 ปี <input type="checkbox"/> 6. มากกว่า 60 ปีขึ้นไป				
3	วุฒิการศึกษา <input type="checkbox"/> 1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ ม.ต้น <input type="checkbox"/> 2. ปวช. / ม.ปลาย <input type="checkbox"/> 3. อนุปริญญา/ปวส. <input type="checkbox"/> 4. ปริญญาตรี <input type="checkbox"/> 5. สูงกว่าปริญญาตรี				
4.	อาชีพ <input type="checkbox"/> 1. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว <input type="checkbox"/> 2. เกษตรกร/ประมง <input type="checkbox"/> 3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> 4. พนักงานหน่วยงานเอกชน <input type="checkbox"/> 5. อื่น (ระบุ).....				
5.	สถานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในเขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว <input type="checkbox"/> 1. ผู้นำชุมชน <input type="checkbox"/> 2. ผู้บริหารสถานศึกษา <input type="checkbox"/> 3. ครูในสถานศึกษา <input type="checkbox"/> 4. ประชาชน				

ตอนที่ 2 คำถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น แปลความหมายความคิดเห็น ดังนี้ 1= เห็นด้วยน้อยที่สุด,

2 = เห็นด้วยน้อย, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 4 = เห็นด้วยมาก, 5 = เห็นด้วยมากที่สุด

2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ข้อความ	ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
1. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน				
1.1 ท่านเคยแสดงความคิดเห็นกับชุมชนในเรื่องการแก้ไขปัญหาเสพติด				
1.2 ท่านมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเสพติด ท่านจึงเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหากับชุมชน				
1.3 ท่านเต็มใจที่จะเข้าร่วมในการจัดศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น				
2. ด้านการสร้างองค์กรชุมชนด้านโครงสร้างทางสังคม				
2.1 ท่านเห็นว่าในชุมชนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้นำที่มีความน่าเคารพ และน่าเชื่อถือ เข้ามาบริหารงานป้องกันปัญหายาเสพติดของชุมชน				
2.2 ท่านเห็นว่าในชุมชนมีการวางแผนการดำเนินงาน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน				
2.3 ท่านเห็นว่าผู้นำชุมชน ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองตรวจสอบเสพติดในชุมชนเป้าหมาย มีการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดส่งต่อเข้ารับการรักษา				
3. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาคีเครือข่าย				
3.1 ท่านเห็นว่าในชุมชนมีการพัฒนาการปฏิบัติแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่อยู่เสมอ				
3.2 ท่านเห็นว่าคนในชุมชนร่วมกันดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติด				

2.1 (ต่อ)

ข้อความ	ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
3. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาคีเครือข่าย (ต่อ)				
3.3 ท่านเห็นว่าในชุมชนมีการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ทั้งจากครอบครัว ในโรงเรียน และในชุมชน				
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด				
4.1 ท่านเห็นว่าในชุมชนมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกัน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน				
4.2 ท่านเห็นว่าในชุมชนมีการประเมินสรุปผลเกี่ยวกับการ ป้องกันการระบาดของยาเสพติดในทุก ๆ 3 เดือน				
4.3 ท่านเห็นว่า ที่ผ่านมาผู้บริหารชุมชนมีการนำผลลัพธ์จาก การประเมิน ไปหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป				
5. ด้านการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน				
5.1 ท่านเห็นว่าในชุมชนมีการจัดอบรมเพื่อณรงค์สร้าง จิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชน				
5.2 ท่านเห็นว่า ในชุมชนมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับครอบครัวไปสู่ระดับชุมชน และสังคม				
5.3 ท่านเห็นว่า ชุมชนมีการส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันแจ้ง ข่าวเมื่อพบปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในชุมชน				

ตอนที่ 3 คำถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติด

คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น แปลความหมายความคิดเห็น ดังนี้ 1= เห็นด้วยน้อยที่สุด, 2 = เห็นด้วยน้อย,

3 = เห็นด้วยปานกลาง, 4 = เห็นด้วยมาก, 5 = เห็นด้วยมากที่สุด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติด

ข้อความ	ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
ปัจจัยภายนอก				
1. ด้านการคมนาคม				
1.1 ท่านคิดว่าถนนหรือการเดินทางในชุมชนเป็นจุดเสี่ยงของการขนส่งยาเสพติดได้ง่ายยิ่งขึ้น				
1.2 ท่านคิดว่าเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่เขตอำเภอ อรัญประเทศ เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ยาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายมาก				
1.3 ท่านคิดว่าจุดผ่านแดน และจุดเสี่ยงของการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่เขตอำเภอ อรัญประเทศ ยังขาดการตรวจสอบอย่างจริงจัง				
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร				
2.1 ท่านคิดว่าผู้ลักลอบค้ายาเสพติดมักจะติดต่อผ่านทางตัวบุคคล กับแหล่งผลิตยาเสพติดได้ง่าย จึงทำให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น				
2.2 ท่านคิดว่าผู้ลักลอบค้ายาเสพติดมักจะติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ กับแหล่งผลิตยาเสพติดได้ง่าย จึงทำให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น				
2.3 ท่านคิดว่าผู้ลักลอบค้ายาเสพติดมักจะติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต กับแหล่งผลิตยาเสพติดได้ง่าย จึงทำให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น				
3. ด้านการปราบปรามของเจ้าหน้าที่				
3.1 ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจลาดตระเวนยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ชุมชนอย่างจริงจัง				

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด (ต่อ)

ข้อความ	ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
3. ด้านการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ (ต่อ)				
3.2 ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการตั้งด่านตรวจค้นยาเสพติด บริเวณชายแดน เขตรอยต่อกับพื้นที่เขตอำเภอรัฐประเทศอย่างจริงจัง				
3.3 ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่มีการทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง				
ปัจจัยภายใน				
1.1 ท่านคิดว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มีหลายคน มีผลต่อการช่วยลดปัญหา ยาเสพติดในครอบครัวให้ลดลงได้				
1.2 ท่านคิดว่าคนในชุมชนเห็นด้วยและยินดีเข้าร่วมกับชุมชนในการจัดการปัญหาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจัง				
1.3 ท่านคิดว่าการแสดงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปราบปราม ยาเสพติดในพื้นที่เขตอำเภอรัฐประเทศ มีการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะปราบปรามเพื่อลดปัญหาเสพติดในพื้นที่ให้น้อยลง				
1.4 ท่านคิดว่าการสอดแทรกแนวทางการแก้ไขปัญหาเสพติดเข้าไปในงานประเพณี หรือพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างการรับรู้และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ได้ดีขึ้น				
1.5 ท่านคิดว่าปัญหาความยากจน หรือการว่างงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างมาก				
1.6 ท่านคิดว่าปัญหาความแตกต่างด้านภาษาของคนในชุมชน และเขตรอยต่อพื้นที่ชายแดน เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่				
1.7 ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการปัญหาเสพติดภายในชุมชนบ่อย ๆ จะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดในชุมชนได้มาก				

ตอนที่ 4 คำถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหยาเสพติด

คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น แปลความหมายความคิดเห็น ดังนี้ 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด, 2 = เห็นด้วยน้อย,

3 = เห็นด้วยปานกลาง, 4 = เห็นด้วยมาก, 5 = เห็นด้วยมากที่สุด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด

ข้อความ	ความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
1. มาตรการเฝ้าระวังในครัวเรือน				
1.1 ท่านคิดว่าถ้าหากครอบครัวมีการรับฟังชี้แจงเหตุผลของบุตรหลานเมื่อมีปัญหาใด ๆ ก็ตาม จะเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดได้				
1.2 ท่านคิดว่าถ้าหากผู้ปกครองมีการตรวจสอบการใช้เงินของบุตรหลาน หรือการให้เงินแต่พอเหมาะ จะเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดได้				
1.3 ท่านคิดว่าการกำกับเวลาเข้า-ออกบ้านของบุตรหลานที่อยู่ในครอบครัว จะเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดได้				
2. มาตรการชุมชน				
2.1 ท่านคิดว่าการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาหยาเสพติดในชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างมากจึงทำให้ชุมชนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดในชุมชนได้ดี				
2.2 ท่านคิดว่าการใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดของคนในชุมชนสู่สังคมของชุมชน จะช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาศักยภาพ				

ข้อความ	ความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
	+1	0	-1	
2. มาตรการชุมชน (ต่อ)				
2.3 ท่านเห็นว่าในชุมชนมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ปราบปรามยาเสพติด มีการปฏิบัติหน้าที่โดยทำการปราบปรามเชิง รุกในพื้นที่ จึงทำให้ชุมชนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนได้ดี				
3. มาตรการทางสังคม				
3.1 ท่านคิดว่าคนในชุมชนทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ในการ ดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และช่วยลดปัญหายาเสพติด ในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง				
3.2 ท่านคิดว่าผู้นำชุมชนควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ด้านอาชีพ จะ ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด และช่วยลดปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้ในระดับหนึ่ง				
4. มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย				
4.1 ท่านคิดว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการ แพร่ระบาดของยาเสพติด จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนร่วมกันได้ดีขึ้น				
4.2 ท่านคิดว่า การมีส่วนร่วมของภาครัฐ และเอกชน ในการ ดำเนินงานแบบผสมผสานจะช่วยพัฒนาการกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนร่วมกันได้ดีขึ้น				
4.3 ท่านคิดว่า การจัดแบบแผนในการจัดตั้งกำลังประชาชนที่ ช่วยกันเฝ้าระวัง เฝ้าตรวจ และสกัดกั้นยาเสพติด โดยดำเนิน การบูรณาการกลไกต่างๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายแดน จะ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนร่วมกันได้ดีขึ้น				
5. มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการปราบปราม สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดน				
5.1 ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่มีการปราบปราม สกัดกั้นการลักลอบ ลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบ ลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไม่ให้เข้ามาในชุมชน โดยมี				

การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเข้มแข็ง ทำให้ชุมชนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ดีขึ้น				
5.2 ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่มีการปราบปราม และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ผลิตยาเสพติด โดยมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเข้มแข็ง ทำให้ชุมชนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ดีขึ้น				
5.3 ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่มีการสืบสวน ปราบปรามยาเสพติด โดยต้องการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนอย่างจริงจัง และเข้มแข็ง ทำให้ชุมชนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ดีขึ้น				
6. มาตรการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด				
6.1 ท่านเห็นว่าในชุมชนมีการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้เหมาะสมกับผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
6.2 ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด และผู้บริหารชุมชนมีการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้อง				
6.3 ท่านเห็นว่าชุมชนมีการพัฒนาแพลตฟอร์มกระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและการฟื้นฟู ให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ				

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย

เรื่อง กลยุทธ์การปฏิบัติการเฝ้าระวังตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในเขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

คำชี้แจง การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ กำหนดให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน และประชาชน ในเขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

- 1) ผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน จำนวน 10 คน
- 2) ผู้บริหาร/ครูสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) จำนวน 10 คน
- 3) ประชาชน(ผู้นำศาสนา) จำนวน 5 คน

รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสิ้น 25 คน แต่การศึกษาในครั้งนี้แม้ว่าจะมีการกำหนดจำนวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไว้ แต่หากพบว่า ข้อมูลยังไม่มีความอึดตัว ผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์เพิ่มเติม จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่มีความอึดตัว

1. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือการเฝ้าระวังตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างประเทศเชิงรุก อย่างไรบ้าง

.....
.....

2. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างไรบ้าง

.....
.....

3. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันยาเสพติด อย่างไรบ้าง

.....
.....

4. ท่านมีแนวทางตามมาตรการการป้องกันยาเสพติด ตามประเด็นต่อไปนี้ อย่างไร

.....
.....

4.1 ท่านมีแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไรบ้าง

.....
.....

4.2 ท่านมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้าถึงในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างไรบ้าง

.....
.....

4.3 ท่านมีแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไรบ้าง

.....
.....

4.4 ท่านมีแนวทางที่คิดว่าควรนำมาใช้เป็นมาตรการการบำบัดรักษายาเสพติดให้กับผู้เสพยาอย่างไรบ้าง

.....
.....

4.5 ท่านมีแนวทางเกี่ยวกับการใช้มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไรบ้าง

.....
.....

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ